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Fyrirspurn
til viðskiptaráðherra um starfsmannafjölda í viðskiptaráðuneytinu.

Frá Birki J. Jónssyni.

Hver er starfsmannafjöldi í viðskiptaráðuneytinu núna og hver var hann 12. maí 2007?
Óskað er eftir upplýsingum um fjölda fastráðinna starfsmanna og tímabundið ráðinna.

Skriflegt svar óskast.


